

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณะกรรมการตัดสินการอ่าน ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายจักรวาล เจริญทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวสุภักดิ์ เทพสิงห์	ครูโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	กรรมการ
๓ นางสาวบุษบงก์ พิมพ์สงวน	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๔ นางบรรเพ็ญ ทองบ่อ	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นางประยูร ขัตติยานนท์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางพิมพ์พัฒนารี เรืองโสภา	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๗ นางสาวนันท์นภัส พลบำรุง	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๘ นางวันนา ศรีกุล	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ
๙ นางสุนันทา ผกากรอง	ครูโรงเรียนคานาคีพิทยาคม	กรรมการ
๑๐ นางกลิ่นบุปผา ไสธรรชัยวิทย์	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๑ นางสาวบุษรา สุริโย	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นางสุขุมาลัย อินทเสวก	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นางไพวรรณ คุณมี(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นายสุพรชัย วัลย์หอม(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๔ นางพิชญภา อ่างเงิน(ต)	ครูอนุบาลจรรุณี	กรรมการ
๕ นายวิเชียร นามบุญลือ(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางกัลยาณี แก้วพิกุล(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗ นางเพียงอุมา ดงตะไคน(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๘ นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่น(ต)	ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๙ นางอาริยา บุญโต(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ

๑๐	นางเทพเทวารวรรณ อุดคำ(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ
๑๑	นางอุไรวรรณ ร่มเย็น(ต)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๒	นางพรนภา พรหมนารท	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๓	นายแสงทอง กักดีแก้ว	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินห้องอาชยานทำนองเสนาะ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑	นายสมชาติ สุกใส	ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	ประธานกรรมการ
๒	นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอม(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓	นางฝอยลม จงใจสิทธิ์(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นายศิวดล คำพันธ์(ต)	ครูโรงเรียนอนุบาลจารุณี	กรรมการ
๕	นางกิตติยา บุญล้อม(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖	นางเทวัญ มณีฉาย(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗	นางวันดี เขจรักษ์(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๘	นางชญานิศภา ภูมาศ(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๙	นายอิสระ แสงคำ(ต)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๐	นางปาริฉัจจ์ คำแหงพล	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๑	นางมาลิน จิตรheim	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑	นางสาวชนันศิริ โคตรนิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสน(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓	นางเพชรประครอง หาญสุวรรณ(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นางอุดมทรัพย์ ไชยขาว(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕	นายประสิทธิ์ เข้มศรี(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖	นางจุฬารักษ์ สันธิทา(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๗	นางมนูรัตน์ ผดุงศักดิ์(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๘	นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์(ป)	ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๙	นางวชิราภรณ์ ไสยรส(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๑๐	นางนิรมล ศรีโยธี(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ

๑๑ นางรุ่งรัตน์ สุขแสง(ต)	ครูโรงเรียนเมฆวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๒ นายชนวัฒน์ ลาคำ(ต)	ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว	กรรมการ
๑๓ นายสุบิน พลเยี่ยม(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔ นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายเมธี บุญอุต	ผู้อำนวยการโรงเรียนเมฆวดีพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวสวาท บุญประจักษ์(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๓ นางภควดี เพียรสงวน(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๔ นางสาวตรองปัญญา ทราชทอง(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นางรสสุคนธ์ จัตวาทักดี(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางเอี่ยมพร นราทร(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๗ นางนวลใย ดาหลวงมาตร(ป)	ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๘ นางวิจิตา ชนะเกตุ(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๙ นางศิริรัตน์ ศรีธรรมมา(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๑๐ นางกรรณิการ์ กอมะณี(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ
๑๑ นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์(ป)	ครูโรงเรียนเมฆวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๒ นางมยุรีย์ มหาวงศ์(ต)	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๑๓ นายฉกรรจ์ วรกมล(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔ นางสาวภควดี ประเสริฐสังข์(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณะกรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น

๑ นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	ประธานกรรมการ
๒ นางอุไรรัตน์ ศิริสาละ	ครูโรงเรียนม่วงมิตรพิทยาคม	กรรมการ
๓ นางเพ็ญศรี ศรีดี	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๔ นายพรชัย พวงพิลา	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๕ นางสุภารัตน์ ศรีบุญรัตน์	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๖ นายสนธยา อินทรพจน์	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ

๑ นายพรคพงศ์ โสมาเกต	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๒ นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

๑ ว่าที่ ร.ท. สุเทพ ทองจำรูญ	ผู้อำนวยการโรงเรียนค่านาดิพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวอุทัยรักษ์ วีระสอน	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นางทัศนีย์ เส็งคุ่มหอม	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๔ นายสุชาติ พาอยู่สุข	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๕ นางรุจิเรขราณี น้อยวงส์	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๖ นางสาวอัญชลีรัตน์ รอดเลิศ(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ
๗ นายทวีชัย มะระโซ	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๘ นางวนิดา ความวัลย์	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายวิคิด ทินบุตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	ประธานกรรมการ
๒ นางสมร หอระพร้อม(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นางรัตนพร สิมมาหลวง(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๔ นางสาวลลิตา สิทธิศาสตร์(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๕ นางพันธิดา เลื่อมใส(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๖ นางคาราวรรณ อรัญมิ่ง(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๗ นายรณชิต พฤษกรรม(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๘ นายมนตรี กาสี(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๙ นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๑๐ นางณัชชา แก้วคำ(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๑๑ นางนงเยาว์ ทองวันดี(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๑๒ นางสาวอรุณณี กิระสาร(ต)	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๑๓ นายสุนทร หารอุดร(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ
๑๔ นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิต(ต)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๕ นางสาวรัตดาวรรณ มานัด(ป)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ

๑๖ นายมงคล วรรณพัฒน์(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา	กรรมการ
๑๗ นายเสน่ห์ ทองอินทร์(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา	กรรมการ
๑๘ นางกิตติยา ทองจำรูญ(ป)	ครูโรงเรียนโพ้นทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๙ นางเพ็ญศรี กุลสุวรรณ(ต)	ครูโรงเรียนโพ้นทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ต้น

๑ นายจงจัด จันทบ	ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นายวิรุฒิ แสนโสม	ครูโรงเรียนโพ้นทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นายยุทธพล เพ็ญสาร	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๔ นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเลิศ	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๕ นางสมปอง กุลก่อ	ครูโรงเรียนโพ้นทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ปลาย

๑ นายจงจัด จันทบ	ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นางพนมพร ชมผา	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นางสาวพิริยา พันธะสาร	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๔ นางอรวิดี หลีกแก้ว	ครูโรงเรียนโพ้นทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุดสาคร ศิริวารินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นายสุพรชัย แก้วกันยา(ป)	ครูโรงเรียนโพ้นทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นายสงกรานต์ โปรระวะ(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๔ นางรุ่งนภา เพลงอินทร์(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นางสุพรรณิ อวรรณ(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นายทินกร มลาจันทร์(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๗ นางชมพูนุช เพ็งจันทร์(ต)	ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๘ นางถนอมสิน ชำนาญคำ(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๙ นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรม(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ
๑๐ นางสาวณัฐวรรณ วิมลพล	ครูโรงเรียนโพ้นทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๑ นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์	ครูโรงเรียนโพ้นทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

๑ นายเสถียร เปรินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นายเทวินทร์ เมืองแวง	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นางสาวลัญจนา สุคนิช	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๔ นางสาวเนียง สรรพวุธ	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชาชนุสรณ์	กรรมการ
๕ นายณัฐพล ชำนาญคำ	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางนงนุช ศรีนุกูล	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๗ นายวาสนา สุภารี	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๘ นายรัชชาติ อารมณ์	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๙ นางสาววิชา มุข	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

๑ ว่าที่ ร.ต. วัฒนชัย ศาลารัตน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ	ประธานกรรมการ
๒ นางแสงอรุณ ภูบาลเช้า	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นางสาวจำปี ไชยเมืองคูน	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๔ นางสิริการณีย์ รุ่งศรี(เคมี)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารณ์	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชาชนุสรณ์	กรรมการ
๖ นางวาสนา อักษรกาญจน์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗ นางสาวสุรีย์พร แคนประกรณ์	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๘ นางสาวนันทนิจ ทิพยมาศ(เคมี)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๙ นางสาวโสภิตา เสนารัตน์(ฟิสิกส์)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ
๑๐ นางสาวไบเงิน ศรีชะตา(ชีว)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายไพบูลย์ โสภภาพ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ	ประธานกรรมการ
๒ นางสาววิลาวลัย พรหมแพน(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๓ นางสาววัชรีย์ สุคนิช(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๔ นางสาววารุณี ทองน้อย(ต)	ครูโรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ

๕ นายวันที บุญพรม(ต)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๖ นางอำพร ทิพจรูญ(ต)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๗ นายบุญสี ทิพจรูญ(ป)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๘ นางสุมาลี ศรีหะวงค์(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๙ นายบัญญัติ รอสเนา(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๑๐ นางสาวชญทิศา บุญศล(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๑๑ นางสาวศศิธร ปิตฝ่าย(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๑๒ นายอัคร ศรีคำแซง(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๑๓ นางสาวมาลี โทแสง(ต)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๔ นางสาววิไลภรณ์ เตชะ(ต)	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๑๕ นางสาวสุดา แพงแก้ว(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา	กรรมการ
๑๖ นางสุรินทร วั่งกะฮาด	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการเลขานุการ
๑๗ นายชัยมงคล จันทรวารี	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุระ เพชรโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	ประธานกรรมการ	
๒ นางสาวประภาพร เจริญศิริ(ป) ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ	
๓ นางสาวชุติมา พันระไชย(ป) ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ	
๔ นางพิริยา นิลเซ่น(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นายเจริญ หงศาลา(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นายพรชัย กำหอม(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗ นางพจนีย์ หรดพลิต(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๘ นางเปรมจิต วงค์กระโซ่(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๙ นางบัวขาว กิมภา(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๑๐ นางสาวศศิธร พลรักษ์(ต)	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๑๑ นางสาวอัมพร กมลเลิศ(ต)	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๑๒ นางศิริลักษณ์ บุรวัดณ์(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา	กรรมการ
๑๓ นางพรสวรรค์ ชินคำ(ป)	ครูโรงเรียนค่านาคีพิทยาคม	กรรมการ

๑๔ นายสัมพันธ์ ความวัลย์ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการเลขานุการ

๑๕ นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายภูวนาท คำม้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ ประธานกรรมการ

๒ นางสาวเอื้องฟ้า จูมดอก(ต) ครูโรงเรียนอนุบาลจากรณี กรรมการ

๓ นางภักจิรา สุภสร(ต) ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ กรรมการ

๔ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์(ป) ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ กรรมการ

๕ นางอรทัย โนนแก้ว(ต) ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ

๖ นายพิพัฒ อักษรกาญจน์(ป) ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ

๗ นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร(ป) ครูโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ

๘ นางอมร ชมศรีวรรณ(ป) ครูโรงเรียนเมวดีพิทยาคม กรรมการ

๙ นางสาวพรรัตน์ดา พนมเขต(ต) ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม กรรมการ

๑๐ นางศรีนวล สมทรัพย์(ต) ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

๑๑ นางเขาวภา โปคาพล(ต) ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยฯ

๑๒ นายมาโนช ศรีไพรวรรณ(ป) ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

๑๓ นายมนัส โพธิจักร(ป) ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายพงษ์ศักดิ์ สารตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมวดีพิทยาคม ประธานกรรมการ

๒ นายศรีบุญญ เปลรินทร์ ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน กรรมการ

๓ นายเปรมชัย สารบรรณ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ กรรมการ

๔ นายสุริยดล เพลงอินทร์ ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย กรรมการ

๕ นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ

๖ นายธีรคนย์ โพธิคำ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กรรมการ

๗ นางจักษณาพัต พารา ครูโรงเรียนเสลภูมิ กรรมการ

๘ นางพรสวรรค์ ชินคำ ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม กรรมการ

๙ นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อน ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

๑๐ นายสิทธิพร ผกาเกลือ ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน และประเภทบินไกล ม.ต้น

๑ นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการ โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นายรัฐ รัฐถาวร	ครู โรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๓ นายทองคุณ จันทสิงห์	ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๔ นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา	ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นายอาทิตย์ เจริญตา	ครู โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๖ นายอุบล ไกรยะบุตร	ครู โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	กรรมการ
๗ นายสุรศักดิ์ ศรีสุลัย	ครู โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คณะกรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายจำเนียร ไชยแสง	รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒ นายชัชวาลย์ แก่นมณี	ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นายอุบล วรรณพาด	ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๔ นายธนนาท พลศาเดช	ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นางหนูกาญจน์ นิโคไลส์	ครู โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๖ นายชุมศิลป์ พลเยี่ยม	ครู โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินโครงการคุณธรรม ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายบุญรวม ผดุงศักดิ์	รองผู้อำนวยการ โรงเรียน โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
๒ นางวันทนี ฉิมพงษ์	ครู โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	กรรมการ
๓ นางวีรยา แก่นมณี	ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๔ นายไวคุณท์ ศิริษะภูมิ	ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๕ นางสุมาลี ศรีชมพู่(ต)	ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางมะลิวรรณ ศรีสุพรรณ(ป)	ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗ นางสาวรรณา พลเชื้อ(ต)	ครู โรงเรียน โนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๘ นางทิพาพร ซาเหลา(ต)	ครู โรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๙ นายบุรี บุรวัดณ์	ครู โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๐ นางชมัยพร บัวขาว	ครู โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้นคุณธรรม

๑ นายสังเวช จอมคำสิงห์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
๒ นายวิโรจน์ พลวงษ์ษา	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๓ นายรัฐพล ปัญญา	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๔ นายสฤทธ์ วงษ์กาฬสินธุ์	นักวิชาการ สพป.ร้อยเอ็ด ๓	กรรมการ
๕ นางพิราวรรณ น่วมบัณฑิต	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางจันทราภรณ์ รัตนแสง	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๗ นางสุภาพร ชุกชั้น	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินละครคุณธรรม

๑ นายสังเวช จอมคำสิงห์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
๒ นายวิโรจน์ พลวงษ์ษา	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๓ นางพิราวรรณ น่วมบัณฑิต	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๔ นายกล้ายุทธ แคนกาฬ	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๕ นางพุทธา มรรคนันท์	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๖ นางจันทราภรณ์ รัตนแสง	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๗ นางสุภาพร ชุกชั้น	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินละครประวัติศาสตร์

๑ นายศิวัช จรุงรัมย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นายสุพล ดวงผุยทอง	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๓ นายกล้ายุทธ แคนราษี	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๔ นางพิราวรรณ น่วมบัณฑิต	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นางพุทธา มรรคนันท์	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายชัชวาลย์ บัวลอย	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นางวลัยพร พนมเกตุ(ต)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓ นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน(ป)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ

๔ นางเตือนใจ อดกลั่น(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นางเตือนใจ ทูมวัน(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางกนกพร จันทรา(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๗ นายชาญชัย นพคุณ(ต)	ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม	กรรมการ
๘ นางฉวีวรรณ ไพรินทร์(ป)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๙ นางสาวชลธิชา จันทร์อำมว่ง(ป)	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๑๐ นายเดชา เจริญสุข	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๑ นางสาวจงเพียร พลเยี่ยม	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.ต้น

๑ นายนพดล ศรีระกิจ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นางนวนจันทร์ เรืองศรีอรุณ	ครูโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	กรรมการ
๓ นางชัญญ์ลักษณ์ ขุมทอง	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๔ นางปราณีย์ จันปาน	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๕ นางชุตติกาญจน์ เหมนวล	ครูโรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ
๖ นายภาวิ สุนทรอุทก	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๗ นางสาวจันทร์เพ็ญ ประหา	ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา	กรรมการ
๘ นางสมพร พลเยี่ยม	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ม.ปลาย

๑ นายวสันต์ จันทร์หอม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นางพิชญากรณ์ กิ่งเมือง	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๓ นางละออง บุตรวัน	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ	กรรมการ
๔ นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้า	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นายสิริภัทร ขจรสมบัติ	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางสมพร พลเยี่ยม	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินสวดมนต์แปล

๑ นายสมเกียรติ โสมาเกตุ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นางจุฑารัตน์ อาจหาญ	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ

๓ นายอรรถพร สุนทรพงศ์	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๔ นางสุดใจ ดวงผุยทอง	ครูโรงเรียนเสถภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นายประภาส มณีกัญญา	ครูโรงเรียนเสถภูมิ	กรรมการ
๖ นายอคุลย์ อรรถสาด	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา

คณะกรรมการตัดสินเอโรบิก

๑ นายเทิดทูน สุจारी	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒ นายไพโรจน์ รจพจน์	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นางสุรีย์พร บุญสินชัย	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๔ นายสมศักดิ์ กงทวี	ครูโรงเรียนเสถภูมิ	กรรมการ
๕ นายกมลเพชร กลางประพันธ์	ครูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์	กรรมการ
๖ นายกิ่งกาญจน์ ดวงอ่อนนาม	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินโครงงานสุศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายเทิดทูน สุจारी	ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒ นายไพโรจน์ สุกสร	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร	กรรมการ
๓ นายระเด่น สร้อยผา	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๔ นายกมล บุญสินชัย	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๕ นายศักดิ์ศรี วิจิภูมิ	ครูโรงเรียนเสถภูมิ	กรรมการ
๖ นางรุ่งตะวัน พลเยี่ยม	ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม	กรรมการ
๗ นายปิยะมิตร หงษ์อุดร	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินตอบปัญหาสุศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น

๑ นายถวัลย์ พันธวงศ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนขาวาวิทยาคาร	ประธานกรรมการ
๒ นายธราเทพ ศรีเกษ	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓ นายวรพจน์ ชนระวงศ์	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๔ นางสาวเอี่ยมจิตร ตระกูลโต	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสถภูมิ	กรรมการ
๕ นายประเสริฐ วิวาสุข	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๖ นายประยงค์ สิงหากัน	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย

๑ นายถวัลย์ พันธวงศ์	ผู้อำนวยการ โรงเรียนขวาววิทยาคาร	ประธานกรรมการ
๒ นายศราวุธ จันทระโคตร	ครู โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓ นายกิตติชัย สุदानิช	ครู โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร	กรรมการ
๔ นายมนูญ ยางงาม	ครู โรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๕ นายเปรมฤทัย แสงแก้ว	ครู โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม	กรรมการ
๖ นายภาณุวัฒน์ สุวรรณธาดา	ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประเภททัศนศิลป์

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” , วาดภาพระบายสี,เขียนภาพไทยประเพณี , เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ , การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด , วาดภาพลายเส้น , ประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุพจน์ ชาเหลา	ผู้อำนวยการ โรงเรียนโพนทองวิทยายน	ประธานกรรมการ
๒ นายปรีชา ชำนาญเอื้อ	ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นายเอกชัย ปกป้อง	ครู โรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๔ นายวิทวัส สารจุม	ครู โรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ
๕ นายวรรณชัย สังข์ไชย	ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนา	ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗ นายเอกชัย ปกป้อง(ป)	ครู โรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๘ นางสาว สุตระขวัญ	ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๙ นายอภิศักดิ์ ลาคำภา	ครู โรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ
๑๐ นางศิริพร สิ้นธุประเสริฐ	ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา	กรรมการ
๑๑ นายพุงลักษณะ รูปเหลาขม	ครู โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๑๒ นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์	ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๑๓ นายสมยุทธ์ มาลีหวล	ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการและเลขานุการ
๑๔ นายประดิษฐ์ อินทร์งาม	ครู โรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการและผู้ช่วยฯ

ประเภทดนตรี

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ม.ต้น-ม.ปลาย, วงดนตรีไทยรวม, การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง/เดี่ยวโหวด/เดี่ยวพิณ/เดี่ยวแคน, การแสดงตลก (รวม), มายากล (รวม)

๑ นายชวลิต ไชยชนะนิจ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒ นางจารุณี สารจุม	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ
๓ นายมนตรี สุรเสน	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๔ นายวิทยา สุทธิจันทร์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นายศรวิทย์ ภูมิโชติ	ครูโรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ
๖ นางนฤมล ศรีไพรวรรณ	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๗ นายสุตพงศ์ ศรีคาสอด	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (ก , ข)

๑ นายมงคล จันทร์ประทีภย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒ นายอุทัย ไชยขจรรัตน์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๓ นายเศรษฐ์ เหลาทอง	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๔ นายดุสิต คลปัดชา	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๕ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) ขับร้องเพลงไทยสากล (ชาย-หญิง)

ขับร้องเพลงสากล (ชาย-หญิง) ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย-หญิง) ขับขานประสานเสียง ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว	รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นางยุภา มิตรสันเทียะ	ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา	กรรมการ
๓ นายประภาส โภธิสาขา	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๔ นายดุสิต คลปัดชา	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๕ นายเศรษฐ์ เหลาทอง	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๖ นายเกรียงไกร ป้องศรี	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๗ นายโกมล วรามิตร	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๘ นายวิบูลย์ ภูมิประสาท	ครูโรงเรียนค่านาคีพิทยาคม	กรรมการ
๙ นายนพพล จิตรเหิม	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

๑๐ นายชนวรพงศ์ แสนศักดิ์ ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยฯ

ประเภทนาฏศิลป์

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรางวัลมาตรฐาน ม.ต้น-ม.ปลาย,ระดับมาตรฐาน ม.ต้น-ม.ปลาย

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น-ม.ปลาย , นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุพจน์ ชาเหลา	ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองวิทยายน	ประธานกรรมการ
๒ นายศุภชาติ ทอดภักดิ์	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๓ นางแจ่มจันทร์ คำทา	ครูโรงเรียน โนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๔ นางสาวสุพัตรา ภูมิฐาน(ต)	ครูโรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ
๕ นางนริศรา ไชยกันยา(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๖ นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗ นางบังอร รัฐถาวร	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๘ นางจันทร์เพ็ญ สระเกษ	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๙ นางเรืองชัย ประทุมอ่อน	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๑๐ นางดวงเดือน พิศพาร	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๑๑ นางสาวยุพงค์ พัฒนินบูลย์	ครูโรงเรียน โพนทองวิทยายน	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น-ม.ปลาย , จักสานไม้ไผ่ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสิทธิชัย ธธา	ผู้อำนวยการ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นายเกษม ฉายวิไชย(ต)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓ นายประจักษ์ จันทร์โคตร(ป)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๔ นายคิดถึง พระสว่าง(ต)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นายถาวร คมพยัคฆ์(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นายจ่านงค์ ดงเทียมสี(ป)	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๗ นายพิษณุ نارธ หอระพร้อม(ต)	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๘ นายสุรารักษ์ จันทานี	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๙ นายวิเชียร พันธุ์ภูมิ	ครูโรงเรียนค่านาคีพิทยาคม	กรรมการ

๑๐	นางวนิดา บุญมา	ครูโรงเรียนเมวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๑	นางพจนีย์ ศรีชนะ	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ม.ต้น-ม.ปลาย			
๑	นายสุวิทย์ พลวงค์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน	ประธานกรรมการ
๒	นายอรรถพร สุนทรพงศ์(ต)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓	นางบังอร สุนทรพงศ์(ป)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๕	นางอรพงษ์ งามาฤทธิ์ (ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖	นายธาดา ภัคดีพงษ์(ต)	ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๗	นางกฤติกา งามบาง(ป)	ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๘	นางเพ็ญจันทร์ มณีขาว(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๙	นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๑๐	นางจิระพรรณ ฉลวยศรีเมือง(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.ต้น-ม.ปลาย			
๑	นายอนุรัฐ วีรัมย์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม	ประธานกรรมการ
๒	นายเกษม ฉายวิไชย	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓	นางอมรา ไชยคำ	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นายภูมิสุวรรณ บริบูรณ์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕	นางสาวเรียงไร คำหอม	ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม	กรรมการ
๖	นางกมลพร เฉลียว	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๗	นายสุมิตร ฉลวยศรีเมือง	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๘	นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตร	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบขึ้น ม.ต้น-ม.ปลาย			
๑	นายอดิศักดิ์ คำจุมจัง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา	ประธานกรรมการ
๒	นายธีรวัฒน์ พรหมลิ	ครูโรงเรียนอนุบาลจรรณี	กรรมการ
๓	นางชฎานิน สร้อยสุวรรณ	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๔	นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรรักษ์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕	นางรุ่งงภา ศักดิ์ศรี	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ

๖ นายชาติรี แสนศักดิ์ ครูโรงเรียน โพนทองวิทยายน กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ต้น-ม.ปลาย , ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.ต้น-ม.ปลาย
อาหารดาวจานเดียว (ประเภทเส้น) อาหารหวานเพื่อสุขภาพ , แกะสลักผลไม้ ม.ต้น-ม.ปลาย**

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ๑ นางสาวกชพรรณ นาเสถียร | รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเสลภูมิ | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายอรรถพร สุนทรพงศ์ | ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๓ นางบังอร สุนทรพงศ์ | ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๔ นางจำจิตร มณีนิล | ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | กรรมการ |
| ๕ นางรัชฎาพร วารินทร์(ต) | ครูโรงเรียนอนุบาลจตุรณี | กรรมการ |
| ๖ นายธงชัย นามเมืองรักษ์ | ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | กรรมการ |
| ๗ นายระคมพล พลเชื้อ | ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม | กรรมการ |
| ๘ นางเพลินจันทร์ มณีขาว | ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการ |
| ๙ นางสาวกิติพร พลเยี่ยม | ครูโรงเรียน โพนทองวิทยายน | กรรมการ |
| ๑๐ นางประยงค์ ชันเงิน | ครูโรงเรียน โพนทองวิทยายน | กรรมการและเลขานุการ |

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ์ตูนแอนิเมชัน ม.ต้น

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการ โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวทัศนพร จันทร์มหา | ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๓ นายฐปนวัฒน์ โนมเฉลา | ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว | กรรมการ |
| ๔ นายอุทัย ศิลแสน | ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการ โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุนทร โวหารลึก | ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | กรรมการ |
| ๓ นางสาวบุศราภรณ์ ภูมิภาค | ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว | กรรมการ |
| ๔ นายอุทัย ศิลแสน | ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕ นางสาวเบญจมาศ สิงหาทิพ | ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและผู้ช่วย |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวเบญจมาศ ดิงหาทิพ | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการ |
| ๓ นายอุทัย ศิลแสน | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.ต้น

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายวิษยะ บุญยะโพธิ์ | ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๓ นายสมศักดิ์ ศรีบุญรัตน์ | ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๔ นางสาวมนปรีชา โพธิ์ชัยหล้า | ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | กรรมการ |
| ๕ นางสาววิลาวลัย พลมงคล | ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา | กรรมการ |
| ๖ นางวชิรมน ประเสริฐสังข์ | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗ นางสาวอรรรณญา เข็นวัฒนา | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและผู้ช่วยฯ |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรรยา | ครูโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | กรรมการ |
| ๓ นายวราพงษ์ ประเสริฐสังข์ | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท CMS ม.ต้น

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวธารทิพย์ จุฬารี | ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๓ นางสาวปทุมวดี พานทอง | ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม | กรรมการ |
| ๔ นางสาวกฤติยา พลหาญ | ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา | กรรมการ |
| ๕ นายวราพงษ์ ประเสริฐสังข์ | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการ |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท Web Editor ม.ต้น

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสา | ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ | กรรมการ |
| ๓ นางสาวปวีณา เศษจันทร์ | ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๔ นายนราชิตร์ แคนกาไสย | ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | กรรมการ |

๕ นายวราวุธ พลเยี่ยม ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท Text Editor ม.ปลาย

- ๑ นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
- ๒ นายวิษยะ บุญยะโพธิ์ ครูโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
- ๓ นายประกอบ กัสสุภา ครูโรงเรียน โพนทองวิทยาคาร กรรมการ
- ๔ นายนิเวช พลเชื้อ ครูโรงเรียน โนนชัยศรีวิทยา กรรมการ
- ๕ นายวีระชัย เลี้ยงวานิชย์ ครูโรงเรียน โพนทองวิทยายน กรรมการ
- ๖ นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

- ๑ นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
- ๒ นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง ครูโรงเรียน เสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
- ๓ นายจตุรภัทร ประทุม ครูโรงเรียน คำานาดีพิทยาคม กรรมการ
- ๔ นายวราพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น-ม.ปลาย

- ๑ นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
- ๒ นายวีระยุทธ อุปนตร ครูโรงเรียน หนองพอกวิทยาลัย กรรมการ
- ๓ นายวราพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย

- ๑ นายสุพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
- ๒ นายประภาส ยศปิยะโชติ ครูโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
- ๓ นายวัฒนา आयุพัฒน์ ครูโรงเรียน เสลภูมิพิทยาคม กรรมการ
- ๔ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ ครูโรงเรียน เมษวดีพิทยาคม กรรมการ
- ๕ นายวราวุธ พลเยี่ยม ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

- ๑ นายฉลอง มีเนียม ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
- ๒ นายบุญธรรม ภูมิวิจารณ์ ครูโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
- ๓ นางฐาปณี โสภาระ ครูโรงเรียน โพนทองวิทยาคาร กรรมการ

๔ นายวิษณุ นามเดช	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๕ นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๖ นายสุรวุฒิ แน่นพิมาย	ครูโรงเรียนค่านาดีพิทยาคม	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายเพิ่ม นาก้อนทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
๒ นายอดุลย์ แสงคำ	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นายตฤณพันธ์ ทัดสี	ครูโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	กรรมการ
๔ Mr.Thomas Allison	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ Mr.Shaun Eric Green	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๖ นางอุดมลักษณ์ ทองภู	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗ นางวิลาวัลย์ เฉชโยธิน	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๘ นายชัยเขตต์ สมนึก	ครูโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Spelling Bee ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายเพิ่ม นาก้อนทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวารี ชมภูพฤษ์(ต)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓ นางสาวเพชรลัดดา เหลาทอง(ต)	ครูโรงเรียนอนุบาลจตุรณี	กรรมการ
๔ นายอโศก ภักดีวุฒิ(ต)	ครูโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม	กรรมการ
๕ นางอักษร เนินสะท้อน(ป)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๖ นายฉลอง อ่อนพุทธา(ป)	ครูโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม	กรรมการ
๗ Miss Tracy Lalhinghlu(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๘ Miss Rosy Rothlengliani(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๙ นางฉัตรทริกา มลาจันทร์(ต)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๑๐ นางสาวสาธกา ตาลชัย(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๑๑ นางบุรี สุตระกูล(ป)	ครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๒ นางสุพรรณมา พลเยี่ยม(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๓ นางสาวพิมลวรรณ สมมาตย์(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

๑๔ นางสาวอินทอร์ สาราโรจ(ป) ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.ต้น-ม.ปลาย

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายเพิ่ม นาก้อนทอง | ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางวัลภา บุตรพรหม(ต) | ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๓ นายพิสิทธิ์ ทิพย์อักษร(ต) | ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน | กรรมการ |
| ๔ นายสุปัญญา ทรงโพธิ์(ป) | ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ | กรรมการ |
| ๕ นางเอื้ออารี ดอกไม้แก้ว(ป) | ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๖ นางพรณิพา สิงห์สีโว(ต) | ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | กรรมการ |
| ๗ นางสาวสุรางคนางค์ ปัญจมาตย์(ต) | ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม | กรรมการ |
| ๘ Mrs.Malee S.Javier(ป) | ครูโรงเรียนเสลภูมิ | กรรมการ |
| ๙ Mr.Philip Parroff(ป) | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการ |
| ๑๐ นายสำเร็จ สุตระกูล(ป) | ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม | กรรมการ |
| ๑๑ นายสุทธิชัย บุญประจักษ์(ต) | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒ นางอรอุมา บุญประจักษ์(ป) | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและผู้ช่วยฯ |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.ต้น-ม.ปลาย

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายเพิ่ม นาก้อนทอง | ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางวรากร ศรีอำรุง(ต) | ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๓ นางสาวจรรยาพร พันแสน(ต) | ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาการ | กรรมการ |
| ๔ นางพนิดา พินิจชนสาร(ป) | ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | กรรมการ |
| ๕ นางสาวนันทนา ภาณุเมศ(ต) | ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | กรรมการ |
| ๖ นางสาวดารุวรรณ แซ่ต่าง(ป) | ครูโรงเรียนเสลภูมิ | กรรมการ |
| ๗ นางจรัสศรี ร่มเย็น(ต) | ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม | กรรมการ |
| ๘ นางสาววีรนุช วรามิตร(ป) | ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม | กรรมการ |
| ๙ นายวิฑิต ปัญจมาตย์(ป) | ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน | กรรมการ |
| ๑๐ นางนิศานาถ ประจงสีละวัฒน์(ต) | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑ นางสาวสุมาลี ปวงสุข(ป) | ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายเพิ่ม นาก้อนทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวนภัสสร รันนันท์(ต)	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นายอภิเดช พลเยี่ยม(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองวิทยายน	กรรมการ
๔ นางเขมิกา โคตรเพชร(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นางสาวพูนพิริญาณ กิตติกุสริย์(ต)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๖ นางปิยฉัตร วิมลพล(ป)	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ
๗ นายประสิทธิ์ พิราศรี(ต)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๘ นางชนิตา ศรีเกื้อกลิ่น(ต)	ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม	กรรมการ
๙ นางสาวตนิรันท์ พันธุ์ครุ(ป)	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๑๐ Mrs Malee S. Javier(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๑๑ Miss Tracy Lahlminghlu(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๑๒ Miss Rosy Rathlengliani(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๑๓ นางพูนทรัพย์ แหวนหล่อ(ต)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔ นางสาวศิวาพร บุญประจักษ์(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ
๑๕ นางดลยา หลงสอน(ป)	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุรพันธ์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นายอรัญ โสมาบุตร	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๔ Miss Liao Wei	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นายธนวิวัฒน์ ปัตถาทุม	ครูโรงเรียนเมษวดีพิทยาคม	กรรมการ
๖ นางสาวเยาวพร ศรีระษา	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๗ นางสาวฤทัยอินทร์ คำมะยอม	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุรพันธ์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวสมหญิง โพธิ์สีหา	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ

๓ นางสาวจวีรัตน์ พลเยี่ยม	ครูโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ	กรรมการ
๔ นางสาวฉันทนุช ศรีสว่าง	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.ต้น,การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.ปลาย

๑ นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นายหาญ หาญอังกูร	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นายชิตีรัตน์ พรหมรัตน์	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๔ นายพีรศักดิ์ มณีฉาย	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๕ นายประมวล ศรีชมพู	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๖ นายสมภาส โสมณวัฒน์	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๗ นายชาญวิทย์ เฉชโยธิน	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสถานักเรียน

๑ นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นางสาวสุภัทรา มีเนียม	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๓ นางจิระดา เฉชโยธิน	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒		
๓ นางสุกานัน เฉชโยธิน	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๔ นางสดศรี จันทร์โคตร	ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น-ม.ปลาย

๑ นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒ นางอุทัย วัลย์หอม	ครูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย	กรรมการ
๓ นางนิจพร ขามชู	ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์	กรรมการ

๔	นางสุนทรี โปคาพล	ครูโรงเรียน โพนทองวิทยายน	กรรมการ
๕	นางสาวสุพัตรา สารจันทร์	ครูโรงเรียนอนุบาจารย์	กรรมการ
๖	นางสุคนธ์ มีเนียม	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๗	นางสาวรัตนาวดี ปากวิเศษ	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Cross Word ม.ต้น-ม.ปลาย

๑	นายเพิ่ม นาก่อนทอง	ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนชัยชนูปถัมภ์	ประธานกรรมการ
๒	นางนันทพร เกื้อหนองขุ่น(ต)	ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์	กรรมการ
๓	นางอมรรัตน์ วรรณพัฒน์(ต)	ครูโรงเรียน โพนทองวิทยายน	กรรมการ
๔	นางกาญจนา ครองยุทธ(ต)	ครูโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา	กรรมการ
๕	นางวารุณี พลแสน(ป)	ครูโรงเรียน โนนชัยศรีวิทยา	กรรมการ
๖	นางอุดมลักษณ์ ทองภู(ป)	ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม	กรรมการ
๗	นายจักรพันธ์ คำแหงพล(ป)	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๘	นายจิราวุฒันต์ ประจันพล(ต)	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A Math ม.ต้น-ม.ปลาย

๑	นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒			
๓	นางสาวจรัสรัตน์ พลเยี่ยม	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ
๔	นางสาวเกศสุมณฑ์ สาหับ	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและผู้ช่วยฯ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคำคม ม.ต้น-ม.ปลาย

๑	นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒	นางศิริรัตน์ ศรีธรรมมา	ครูโรงเรียนเสลภูมิ	กรรมการ
๓	นายแสงทอง ภักดีแก้ว	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการ
๔	นายสุบิน พลเยี่ยม	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น-ม.ปลาย

๑	นายสุพล พลเยี่ยม	ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	ประธานกรรมการ
๒			
๓	นางรุ่งนภา ทศภานนท์	ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา	กรรมการและเลขานุการ

๔ นางพจมาน พิเศษ

ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา

กรรมการและผู้ช่วยฯ

เรียนร่วม

ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดช่วงชั้น

ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่จำกัดช่วงชั้น

จัดสวนถาดแบบขึ้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดช่วงชั้น

จัดสวนถาดแบบแห้งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดช่วงชั้น

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางชฎานิน ศรีอัยสุวรรณ | ครูโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๓ นางสาวเบญจมาศ ผลาheim | ครูโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๔ นางลัดดา สีนางกู | ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |

วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint) บกพร่องทางการเรียนรู้

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายบุญธรรม ภูมิวิจารณ์ | ครูโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๓ นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์ | ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |

วาดภาพระบายสี บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.ต้น

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑ นายสุพล พลเยี่ยม | ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวเบญจมาศ ผลาheim | ครูโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ | กรรมการ |
| ๓ นางสมร สุตรขวัณ | ครูโรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา | กรรมการและเลขานุการ |